

Số: /SNV-TĐKT

Hoà Bình, ngày tháng 7 năm 2021

V/v đăng tải thông tin lấy ý kiến  
nhân dân đối với tập thể đề nghị tặng thưởng  
Huân chương Lao động

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông

Tại Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 25/6/2021, Ủy ban nhân dân huyện Đà Bắc, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Nhân dân và cán bộ huyện Đà Bắc.

Sau khi xem xét, thẩm định hồ sơ đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Đà Bắc, tập thể được đề nghị khen thưởng đủ tiêu chuẩn tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi, bổ sung năm 2013 và điểm a khoản 4 Điều 23 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Căn cứ quy định tại khoản 10 Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Nhân dân và cán bộ huyện Đà Bắc, đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác (thực hiện mô hình “Phát triển kinh tế gắn với xây dựng mô hình du lịch cộng đồng ở các xã vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Đà Bắc” và “Chuỗi liên kết phát triển vùng nguyên liệu trồng và sản xuất các sản phẩm từ cây Sachi trong tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tại huyện Đà Bắc”) từ năm 2016 đến nay, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Sở Nội vụ đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo đăng tải thông tin lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh đối với tập thể được đề nghị khen thưởng theo quy định. Thời hạn đề nghị đăng tải thông tin, lấy ý kiến nhân dân là 10 ngày làm việc, tính từ ngày 20/7/2021 (Có trích ngang thành tích của tập thể lấy ý kiến nhân dân gửi kèm theo).

Sở Nội vụ đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông quan tâm, phối hợp thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (Để báo cáo);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- UBND huyện Đà Bắc;
- Giám đốc, Phó GD Sở;
- Lãnh đạo Ban TĐ-KT;
- Lưu: VT, TĐKT (Dùng 10 bản).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Bùi Duy Phương**

## TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH

Của tập thể lấy ý kiến nhân dân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba  
(Kèm theo Công văn số: /SNV-TĐKT ngày tháng 7 năm 2021 của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình)

TT	Tên đơn vị đề nghị khen thưởng	Tóm tắt thành tích nổi bật của đơn vị đạt được trong giai đoạn đề nghị khen thưởng (2016 - đến nay)
1	Nhân dân và cán bộ huyện Đà Bắc	<p><b>I. Thành tích nổi bật trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay</b></p> <p>Phát huy truyền thống thi đua Ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, Nhân dân và cán bộ huyện Đà Bắc đã quyết tâm thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ, du lịch tăng dần; tỷ trọng nông, lâm, ngư, nghiệp giảm dần từ 41,4% năm 2016 xuống 36,3% năm 2020; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 21,6 triệu đồng năm 2016 lên 29,5 triệu đồng năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 (theo chuẩn đa chiều) là 46,97%, năm 2020 giảm còn 23,75%. Đời sống của nhân dân ngày càng được được cải thiện; văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, kinh tế lâm nghiệp bước đầu phát triển mang tính toàn diện, chú trọng triển khai các mô hình kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được tập trung, đẩy mạnh; các cơ quan, đơn vị, các xã trên địa bàn huyện đã thực hiện có hiệu quả nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được phân bổ; số tiêu chí nông thôn mới hằng năm tăng lên đáng kể. Chỉ số cải cách hành chính hằng năm luôn đứng top đầu trong tỉnh, riêng năm 2019 huyện Đà Bắc xếp thứ Nhất toàn tỉnh và đứng thứ hai trên 11 huyện, thành phố về kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều Mô hình hay, cách làm mới sáng tạo đem lại hiệu quả được áp dụng, được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, trong giai đoạn từ 2016 đến nay, Nhân dân và cán bộ huyện Đà Bắc đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong triển khai thực hiện có hiệu quả hai mô hình: <b>“Phát triển kinh tế gắn với xây dựng mô hình du lịch cộng</b></p>

**đồng ở các xã vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Bà Bắc” và “Chuỗi liên kết phát triển vùng nguyên liệu trồng và sản xuất các sản phẩm từ cây Sachi trong tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tại huyện Đà Bắc”,** góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện. Thành tích đạt được trong triển khai thực hiện hai mô hình trên cụ thể như sau:

**1. Thành tích đạt được trong triển khai thực hiện mô hình “Phát triển kinh tế gắn với xây dựng mô hình du lịch cộng đồng ở các xã vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Bà Bắc”**

Là một trong những huyện khó khăn nhất của tỉnh, có nhiều xã tiếp giáp với lòng hồ Hòa Bình - được công nhận là Khu du lịch Quốc gia, huyện Đà Bắc có lợi thế lớn để thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Huyện đã chủ động triển khai thực hiện mô hình (Huyện ủy ban hành Nghị quyết 09-NQ/HU ngày 06/2/2015 về phát triển du lịch, giai đoạn 2015 - 2020 tầm nhìn đến 2030; Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 về việc phê duyệt Đề án phát triển du lịch đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030); tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư để thu hút các nhà đầu tư có năng lực. Qua đó, đã ký kết biên bản ghi nhớ với 9 nhà đầu tư. Thành lập Ban chỉ đạo phát triển du lịch để làm cầu nối giữa các nhà đầu tư với huyện, cũng như giúp hoạch định những bước đi phù hợp trong phát triển du lịch nói chung và du lịch cộng đồng nói riêng. Từ đó, tập trung làm tốt quy hoạch đầu tư hạ tầng, tour, tuyến trên địa bàn huyện. Với những bước đi đó, huyện đã hình thành và có một số mô hình, sản phẩm du lịch gắn với gìn giữ, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương. Đến nay toàn huyện đã có 09 cơ sở lưu trú với 66 phòng nghỉ, 03 điểm du lịch cộng đồng với 11 hộ kinh doanh du lịch tại các xã Hiền Lương, Tiên Phong, Cao Sơn và 01 điểm du lịch Đảo Dừa với các sản phẩm du lịch chính gồm:

- Du lịch lịch sử - văn hóa, tâm linh: Thăm quan, du lịch lễ hội đền Thác Bờ, Bia Lê Lợi (xã Vây Nưa); Đền Hai Cô (xã Hiền Lương); Di tích lịch sử chiến khu Mường Diềm (xã Trung Thành); Di tích lịch sử cách mạng Tú Lương (xã Tu Lý); Đài tưởng niệm Triệu Phúc Lịch (xã Toàn Sơn);...

- Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng: Khu du lịch sinh thái Robinson thuộc Đảo Sung, Mai Đà Resort (xã Tiên phong); khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Vây Nưa (xóm Nưa, xã Vây Nưa);... tham quan, trải nghiệm và thưởng thức ẩm thực tại các khu trang trại thủy sản trên hồ Hòa Bình, chèo thuyền trên lòng

hồ; đi du thuyền ngắm cảnh quan trên lòng hồ; trải nghiệm lối sống cộng đồng dân tộc thiểu số; thưởng thức ẩm thực địa phương; tìm hiểu, tham gia các lễ hội truyền thống, phong tục, tập quán các dân tộc và thưởng thức nghệ thuật dân tộc (Diễn xướng Mo Mường, sân khấu hóa lịch sử, văn hóa Mường và các dân tộc ít người khác); tham quan, tìm hiểu, mua sắm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Từ việc triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình nên giai đoạn 2016 - 2020, tổng lượt khách và doanh thu từ hoạt động du lịch trên địa bàn huyện liên tục tăng: Năm 2016 có 60.000 lượt khách (trong đó 100 lượt khách quốc tế), doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 6,5 tỷ đồng; năm 2017 có 60.500 lượt khách (trong đó 125 lượt khách quốc tế là 125), doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 7,2 tỷ đồng; năm 2018 có 79.500 lượt khách (trong đó 2.9000 lượt khách quốc tế), Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 14,2 tỉ đồng; năm 2019 có 90.000 lượt khách (trong đó 3.000 lượt khách quốc tế), doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 16,7 tỷ đồng; năm 2020 có 70.000 lượt khách (trong đó 1.673 lượt khách quốc tế), doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 23 tỷ đồng cộng đồng (doanh thu từ hoạt động du lịch cộng đồng đạt hơn 5,7 tỷ đồng), góp phần quan trọng trong tạo việc làm cho người dân nông thôn và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

## **2. Thành tích đạt được trong triển khai thực hiện mô hình “Chuỗi liên kết phát triển vùng nguyên liệu trồng và sản xuất các sản phẩm từ cây Sachi trong tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tại huyện Đà Bắc”**

Là huyện có diện tích đất rừng, đất trồng cây lâm nghiệp chiếm 2/3 tổng diện tích đất tự nhiên; đất sản xuất nông nghiệp chủ yếu là trồng ngô, lúa, sắn, dong giềng, ...và một phần diện tích đất chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, song sản xuất còn mang tính manh mún, giá trị thu nhập không cao, đời sống người nông dân còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt chưa có nhiều sản phẩm chủ lực để tạo ra bước đột phá trong kinh tế nông, lâm nghiệp. Nhiều chủ trương chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng thực hiện chưa hiệu quả, chưa tận dụng được hết nguồn lực về đất đai, khí hậu và con người. Trong khi đó, Sachi là loại cây dược liệu mới, hạt có giá trị dinh dưỡng (hàm lượng omega 3, 6, 9 và vitamin) và giá trị kinh tế rất cao mà ít loại hạt của cây trồng khác có được. Chính vì vậy huyện đã lựa chọn và triển khai thực hiện mô hình “Chuỗi liên kết phát triển vùng nguyên liệu trồng và sản xuất các sản phẩm từ cây Sachi trong tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tại huyện Đà Bắc”, nhằm tận dụng lợi thế về đất đai, khí hậu và lao động nông nhàn giúp người dân địa phương nâng cao thu nhập, ổn định cuộc

sống, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn.

Mô hình lần đầu được trồng khảo nghiệm từ tháng 4/2017 với diện tích 15ha tại địa bàn 6 xã của huyện Đà Bắc. Đến tháng 6/2021, tổng diện tích trồng cây Sachi trên địa bàn huyện đã đạt 96 ha, tập trung ở các xã: Hiền Lương, Toàn Sơn, Vầy Nưa, Tú Lý, Cao Sơn, Tiên Phong và Tân Minh. Cây sinh trưởng phát triển tốt, phù hợp khí hậu thổ nhưỡng và chịu được rét đậm rét hại ở vụ đông, những hộ tham gia liên kết được bao tiêu 100% sản phẩm và đã có vốn quay vòng đầu tư, bắt đầu có lãi ròng từ cuối năm thứ 2, năng suất tăng ổn định từ năm thứ 3 trở đi. Sản lượng năm 2018 đạt trên 40 tấn hạt tách vỏ (cây năm đầu và năm thứ 2 sản lượng còn thấp) đến năm 2020, sản lượng đạt 120 tấn hạt tách vỏ, dự kiến sản lượng năm 2021 đạt trung bình 1,8 tấn hạt tchs vỏ/1 ha =172,8 tấn. Doanh thu từ trồng cây Sachi năm 2020 đạt trên 10 tỷ đồng (giá bao tiêu của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hòa Bình đối với sản phẩm quả khô 25.000đ/1 kg, hạt 50.000đ/1 kg), thu nhập bình quân từ 90.000.000đ - 110.000.000đ/1 ha. Dự kiến doanh thu năm 2021 đạt trên 12 tỷ đồng. Các sản phẩm từ cây Sachi được Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hòa Bình cung cấp ra thị trường gồm: hạt thô, hạt sấy khô, dầu dinh dưỡng ép lạnh, trà thảo mộc, bột protetin (bột ngũ cốc),... các sản phẩm trên đã góp phần quan trọng trong việc tham gia chương trình OCOP mỗi xã một sản phẩm. Đặc biệt, các loại sản phẩm dầu dinh dưỡng, hạt sấy đã đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao, Trà Sachi được công nhận hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Việc triển khai thực hiện thành công mô hình trên đã góp phần quan trọng tạo công ăn, việc làm, thu nhập ổn định cho người dân nông thôn; tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đà Bắc (*tạo môi trường sinh thái nông nghiệp bền vững, là mô hình điểm trong ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp thông minh kết hợp các biện pháp canh tác bền vững nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu để lan tỏa áp dụng với nhiều loại cây trồng khác trong khu vực*).

## **II. Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã đạt được trong giai đoạn từ 2016 đến nay**

1. Năm 2016, Nhân dân và cán bộ huyện Đà Bắc được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba tại Quyết định số 2443/QĐ-CTN ngày 16/11/2016.
2. Nhiều lượt tập thể, cá nhân thuộc huyện đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch

		<p>UBND tỉnh khen thưởng:</p> <p>a) Khen thưởng cấp Nhà nước: Có 02 tập thể và 01 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 01 cá nhân được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; 02 tập thể được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ; 03 tập thể và 03 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.</p> <p>b) Khen thưởng cấp tỉnh: 28 lượt tập thể được tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh; 23 lượt tập thể được tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 08 lượt cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 76 lượt tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.</p> <p>* Trong giai đoạn 2016 đến nay, tập thể các cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Đà Bắc luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, thống nhất.</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**SỞ NỘI VỤ**